



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในแต่ละปีงบประมาณเป็นแผนต่อเนื่องมาจากประมาณการรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งที่เป็นประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผนที่ให้ ความร่วมมือร่วมใจในการจัดทำแผนดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จักได้นำแผนดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของประชาชนในท้องถิ่นตำบลหนองบัวต่อไป

อนุมัติ



(นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมาย แสดงถึงยุทธศาสตร์ของการพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริง ทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลหนองบัว ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยได้จำแนก รายละเอียดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้สามารถใช้เป็น เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการ ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์แผนดำเนินงาน	๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๔
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)	๕
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)	
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	๗
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ	๑๑
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๗
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงสวัสดิการชุมชนและสังคม	๒๓
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด. ๐๒/๑)	๓๕
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กร และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดและแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรูปแบบที่กำหนดโดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

๑. แผนดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนดำเนินงาน

๒. แผนดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัตินโยบายประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า จะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วดำเนินการจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศใช้แผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑) บทนำ ๒) วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน ๓) ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปโครงการ/งบประมาณ (ผด ๐๑) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด ๐๒) ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่มิได้ดำเนินการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด ๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงาน ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงาน แผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด. ๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. ๐๒/๑)

แบบ ผด. ๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของอีกปีหนึ่ง

แบบ ผ ๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑.การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี					
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑	๑๐.๖๘	๒,๐๙๓,๐๐๐	๘.๘๗	ทุกส่วน
๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง	๒	๑.๙๔	๖๐,๐๐๐	๐.๒๕	ทุกส่วน
รวม	๑๓	๑๒.๖๒	๒,๑๕๓,๐๐๐	๙.๑๒	
๒.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ					
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๒	๑๑.๖๕	๑,๑๙๐,๐๐๐	๕.๐๕	กองช่าง
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๑.๙๔	๑๔๐,๐๐๐	๐.๕๙	กองช่าง
๒.๕แผนงานการเกษตร	๗	๖.๘๐	๑๔๐,๐๐๐	๐.๕๙	กองส่งเสริมการเกษตรฯ
รวม	๒๑	๒๐.๓๙	๑,๔๗๐,๐๐๐	๖.๒๓	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๓.การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ					กองการศึกษาฯ
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๑๙	๑๘.๔๕	๓,๔๗๗,๑๓๐	๑๔.๗๔	กองการศึกษาฯ
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๒.๙๑	๑๐๐,๐๐๐	๐.๔๒	กองการศึกษาฯ
๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ	๑	๐.๙๗	๑๕๐,๐๐๐	๐.๖๔	กองการศึกษาฯ
รวม	๒๓	๒๒.๓๓	๓,๗๒๗,๑๓๐	๑๕.๘๐	
๔.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ มั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน					
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๖	๑๕.๕๓	๓๔๐,๐๐๐	๑.๔๕	กองสาธารณสุขฯ
๔.๒ แผนงานเคหะชุมชน	๓	๒.๙๑	๓๕๐,๐๐๐	๑.๔๘	
๔.๓ แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๓	๒.๙๑	๖๐,๐๐๐	๐.๒๕	กองสาธารณสุขฯ
๔.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๗	๖.๘๐	๑๖๐,๐๐๐	๐.๖๘	
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๗.๗๗	๑๕๐,๐๐๐	๐.๖๔	กองสาธารณสุขฯและ
๔.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๒.๙๑	๖๐,๐๐๐	๐.๒๕	ทุกส่วน
๔.๗ แผนงานงบกลาง	๖	๕.๘๓	๑๕,๑๒๔,๙๓๘	๖๔.๑๐	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๔๖	๔๔.๖๖	๑๖,๒๔๔,๙๓๘	๖๘.๘๕	
รวมทั้งสิ้น	๑๐๓	๑๐๐	๒๓,๕๙๕,๐๖๘	๑๐๐	

๓.ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต อบต.	จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์และโรงเรียน สังกัด สพฐ.จำนวน ๕ แห่ง	๙๒๕,๕๒๕	สถานศึกษาใน พื้นที่และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา													
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์(ผลักดันให้ศูนย์ พัฒนาเด็ก) -ศูนย์คุยเชือก ๒๖๒,๓๙๕ บาท -ศูนย์ อบต.หนองบัว ๓๔๙,๘๖๐ บาท	๖๑๒,๒๕๕	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา													
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	อบต.หนองบัว	กองการศึกษา				↔									
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองบัว	กองการศึกษา													↔
๕	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองบัว	กองการศึกษา			↔										
๖	โครงการปฐมนิเทศน์และประชุม ผู้ปกครอง	ปฐมนิเทศน์และประชุมผู้ปกครอง ทั้งสองศูนย์	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหนอง บัวและศูนย์ คุยเชือก	กองการศึกษา	↔						↔						

๓๕
ภาคผนวก

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น

๔๑,๔๘๗,๑๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้นำมารวมในแผนดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเภท	จำนวนเงิน (บาท)
- เงินเดือน - ค่าตอบแทนสมาชิกสภา, เลขานุการนายก, พนักงานจ้าง - ค่าตอบแทนพิเศษเงินประจำตำแหน่งนายก, รองนายก - เงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน, ค่าครองชีพ - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ค่าเช่าบ้าน - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด - ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ - และค่าใช้จ่าย อื่นๆและงบกลางบางรายการ	๑๗,๗๙๙,๙๓๒
รวมทั้งสิ้น	๑๗,๗๙๙,๙๓๒

ค่าใช้จ่ายในแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเภท	จำนวนเงิน (บาท)
- โครงการพัฒนาในแผนดำเนินงาน - ค่าวัสดุต่างๆ	๒๓,๕๙๕,๐๖๘
- ค่าครุภัณฑ์	๙๒,๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๓,๖๘๗,๑๖๘

